
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว 
  สมยัสามญั สมยัท่ี 3  คร้ังท่ี 2 ประจาํปี พ.ศ. 2561 

วนัท่ี  23  สิงหาคม  2561  เวลา  10.00  น. 
ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว 

   อาํเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรัง 
รายช่ือผูเ้ขา้ประชุม 
ลาํดบัท่ี ช่ือ  –  สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

นายอนุสรณ์  คงฤทธ์ิ 
นายพนูลาภ  ไชยสงคราม 
นายประจวบ  วงัหิน 
นายวิสุทธ์ิ  แกว้เนิน 
นายวิรัตน์  ไชยฤทธ์ิ 
นายแดง  จิตรอกัษร 
นายพนัธ์ทิพย ์ ทองแป้น 
นายสุทศัน์  ยิม้นอ้ย 
นายวิทยา  มณี 
นายทวีพร  มีสุข 
นายฉตัรชยั  ชุมทอง 
นายจกัรี  ชุมนาค 
นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  3 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  3 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  4 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  5 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  5 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  6 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  7 
เลขานุการสภาฯ 

อนุสรณ์  คงฤทธ์ิ 
พนูลาภ  ไชยสงคราม 
ประจวบ  วงัหิน 
วิสุทธ์ิ  แกว้เนิน 
วิรัตน์  ไชยฤทธ์ิ 
นายแดง  จิตรอกัษร 
พนัธ์ทิพย ์ ทองแป้น 
สุทศัน์  ยิม้นอ้ย 
วิทยา  มณี 
ทวีพร  มีสุข 
ฉตัรชยั  ชุมทอง 
จกัรี  ชุมนาค 
วาณิชย ์ แซ่ล่ิม 

รายช่ือผูไ้ม่มาประชุม 1. นายเจริญศกัด์ิ  คุณพิพฒัน์ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 6 
 2. นายสุพฒัน์  เพช็รฤทธ์ิ      สมาชิก อบต.  หมู่ท่ี 7 

รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
1. นางทิฐิชภกัด์ิ  คงพล ตาํแหน่ง นกัวเิคราะห์นโยบายฯ      ทิฐิชภกัด์ิ คงพล  
2. นางภทัธณี  ยงัช่วย ตาํแหน่ง หวัหนา้สาํนกัปลดั  ภทัธณี  ยงัช่วย 
3. นางยวุลกัษณ์  ราชเดิม ตาํแหน่ง นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ ยวุลกัษณ์ ราชเดิม 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น 
  เม่ือท่ีประชุมพร้อม นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม เลขานุการสภาฯ ไดเ้ชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูป
บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว สมยัสามญั สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 
2 ประจาํปี พ.ศ. 2561 ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
          
 
 

 /ระเบียบวาระ... 

สาํเนา 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 1.1 นายสุพฒัน์  เพช็รฤทธ์ิ สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 7 ลากิจ ,นายเจริญศกัด์ิ  คุณพิพฒัน์ 
  สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 6 ลากิจ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว สมยัสามญั 

สมยัท่ี 3  ประจาํปี พ.ศ. 2561  เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมด้วย มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติม

รายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ  เห็นชอบ 11   เสียง    ไม่เห็นชอบ  ไม่มี    งดออก

เสียง  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

3.1 ร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนตาํบล  เร่ืองงบประมาณรายจ่ายประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (วาระท่ีสอง ขั้นแปรญตัติ) 

ประธานสภาฯ การพิจารณาร่างขอ้บญัญติัวาระท่ี 2 ให้ปรึกษาเรียงลาํดบัเฉพาะท่ีมีการแปรญตัติ
หรือท่ีคณะกรรมการแปรญตัติแกไ้ขเท่านั้น เวน้แต่ท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินจะไดล้ง
มติเป็นอยา่งอ่ืน ขอเชิญนายฉตัรชยั ชุมทอง ส.อบต.หมู่ท่ี 6 ประธานคณะกรรมการ
แปรญตัติ ช้ีแจงรายละเอียด 

นายฉตัรชยั ชุมทอง ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย 
ส.อบต.หมู่ท่ี 6 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการแปรญตัติฯ มีความเห็นว่าไม่ตอ้งมี

การแปรญตัติ  เน่ืองจากร่างขอ้บญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มีความถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ ใหค้งไวซ่ึ้งร่างเดิมทั้งฉบบัฯ 

ประธานสภาฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาว่าเห็นดว้ยกบัการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญตัติ
หรือไม่  มีท่านใดจะขออภิปรายซกัถามหรือมีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ
แปรญตัติ หากไม่มีขอมติต่อท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการแปรญตัติฯ 11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
                                          งดออกเสียง ไม่มี 
 3.2 เร่ืองพิจารณาร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เร่ือง งบประมาณรายจ่าย

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วาระท่ีสาม ลงมติว่าจะให้ตราเป็นขอ้บญัญติัฯ 
หรือไม่ 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ในวาระเห็นชอบให้ใช้เป็นขอ้บัญญัติฯ นั้น จะไม่มีการ
อภิปราย จึงขอให้สมาชิกฯ  ทุกท่านร่วมกันพิจารณาว่าจะลงมติให้ตราเป็น
ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เร่ืองงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 หรือไม่ จะขอมติจากท่ีประชุม ท่านใดเห็นดว้ยโปรดยกมือ 

 
                /มติท่ีประชุม… 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นขอ้บญัญติั ฯ 11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี
3.3 การคดัเลือกคณะกรรมการฯ 

ประธานสภาฯ 1. การคดัเลือกคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ขอเชิญนกัวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

นางทิฐิชภกัด์ิ คงพล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครอง 
นกัวิเคราะห์นโยบาย ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการพฒันาองคก์รปกครองส่วน  
และแผน ทอ้งถ่ินประกอบดว้ย สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีสภาทอ้งถ่ินคดัเลือก จาํนวน 3 คน เป็น

กรรมการ และให้กรรมการมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับ
คดัเลือกอีกได ้ เน่ืองจากกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน ทั้ง 3 คน ไดค้รบวาระการดาํรง 
ตาํแหน่ง จึงขอให้สภาฯ ไดโ้ปรดพิจารณาเลือกสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน จาํนวน 3 คน 
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน ต่อไป 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอช่ือบุคคล จาํนวน 3 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมผูรั้บรอง 2 คน 

นายฉตัรชยั ชุมทอง กระผมขอเสนอนายวิรัตน์ ไชยฤทธ์ิ สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 2 
ส.อบต.หมู่ท่ี 6  

มีผูรั้บรอง 2 คน 
นายทวีพร มีสุข กระผมขอเสนอนายฉตัรชยั ชุมทอง สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 6 
ส.อบต.หมู่ท่ี 5  

มีผูรั้บรอง 2 คน 
นายวิรัตน์  ไชยฤทธ์ิ กระผมขอเสนอนายอนุสรณ์  คงฤทธ์ิ สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 1 
ส.อบต.หมู่ท่ี 2  

 มีผูรั้บรอง 2 คน 
ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมฯ ดว้ย 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้นายฉตัรชยั ชุมทอง ส.อบต.หมู่ท่ี 6 ,นายวิรัตน์ ไชยฤทธ์ิ ส.อบต.หมู่ท่ี 

2 , นายอนุสรณ์   คงฤทธ์ิ ส .อบต .หมู่ท่ี  1 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน         
ดว้ยคะแนนเสียง 11  เสียง ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง ไม่มี 

ประธานสภาฯ 2. การคดัเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
 ขอเชิญนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางทิฐิชภกัด์ิ คงพล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วน 
นกัวิเคราะห์นโยบาย ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
และแผน ทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีสภาทอ้งถ่ินคดัเลือก จาํนวน 3 คน  
 
 
           

        /เป็นกรรมการ... 
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เป็นกรรมการ และให้กรรมการมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจไดรั้บ
คดัเลือกอีกได ้เน่ืองจากคณะกรรมการติดตามฯ ทั้ง 3 คน ไดค้รบวาระการดาํรง
ตาํแหน่ง จึงขอใหส้ภาฯ ไดโ้ปรดพิจารณาคดัเลือกสมาชิกสภาฯ จาํนวน 3 คน เพื่อ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือบุคคล จาํนวน 3 คน เพื่อแต่งตั้ง เป็น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมผูรั้บรอง 2 คน 

นายฉตัรชยั ชุมทอง กระผมขอเสนอนายจกัรี ชุมนาค ส.อบต.หมู่ท่ี 7 
ส.อบต.หมู่ท่ี 6  

   มีผูรั้บรอง 2 คน 
นายทวีพร มีสุข  กระผมขอเสนอนายวิสุทธ์ิ  แกว้เนิน ส.อบต.หมู่ท่ี 2 
ส.อบต.หมู่ท่ี 5  

   มีผูรั้บรอง 2 คน 
นายวิรัตน์  ไชยฤทธ์ิ กระผมขอเสนอนายประจวบ  วงัหิน ส.อบต.หมู่ท่ี 1 
ส.อบต.หมู่ท่ี 2  

มีผูรั้บรอง 2 คน 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯ ท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติท่ีประชุมฯ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้นายจกัรี ชุมนาค ส.อบต.หมู่ท่ี 7 , นายประจวบ วงัหิน ส.อบต.หมู่ท่ี 1,

นายวิสุทธ์ิ  แกว้เนิน ส.อบต.หมู่ท่ี 2 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน จาํนวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 

ประธานสภาฯ 3. การคดัเลือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติัราชการ ขอเชิญนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

นางทิฐิชภกัด์ิ คงพล การคดัเลือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติัราชการ เป็นไปตามพระราช 
นกัวิเคราะห์นโยบาย กฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เพื่อ 
และแผน ทาํหนา้ท่ีในการประเมินผลการปฏิบติัราชการของส่วนราชการเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิ

ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความคุม้ค่า จึงขอให้สภาฯพิจารณาคดัเลือก
สมาชิกสภาฯ จาํนวน 2 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติั
ราชการต่อไป 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ  เสนอช่ือจํานวน  2 คน  เพื่อแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการ พร้อมผูรั้บรอง 2 คน 

นายทวีพร มีสุข กระผมขอเสนอนายพนูลาภ ไชยสงคราม ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
ส.อบต.หมู่ท่ี 5  

 มีผูรั้บรอง 2 คน 
 

        /นายประจวบ... 
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นายประจวบ วงัหิน กระผมขอเสนอนายสุทศัน์  ยิม้นอ้ย ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
ส.อบต.หมู่ท่ี 1  

มีผูรั้บรอง 2 คน 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีขอมติท่ีประชุมฯ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้นายพูนลาภ ไชยสงคราม ส.อบต.หมู่ท่ี 4 ,นายสุทศัน์  ยิม้นอ้ย ส.อบต.

หมู่ท่ี  4 เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จํานวน  11  เสียง            
ไม่เห็นชอบ  ไม่มี   งดออกเสียง  ไม่มี 

ประธานสภาฯ 4. การคดัเลือกคณะกรรมการการศึกษาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว 
 ขอเชิญนกัวิชาการศึกษา 
นางยวุลกัษณ์ ราชเดิม การคดัเลือกคณะกรรมการการศึกษาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว ในส่วน 
นกัวิชาการศึกษา ของสมาชิกสภาฯ กาํหนดให้มีตวัแทนของสมาชิกสภาฯ จาํนวน 1 คน จึงขอให้

สภาฯ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกฯ จาํนวน 1คน เพื่อแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการ
การศึกษาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาวต่อไป 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอช่ือ พร้อมผูรั้บรอง 2 คน 
นายฉตัรชยั ชุมทอง กระผมขอเสนอนายวิสุทธ์ิ  แกว้เนิน ส.อบต.หมู่ท่ี 2  
ส.อบต.หมู่ท่ี 6  

มีผูรั้บรอง 2 คน 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติท่ีประชุมฯ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหน้ายวิสุทธ์ิ  แกว้เนิน ส.อบต.หมู่ท่ี 2 เป็นคณะกรรมการการศึกษาของ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว จาํนวน  11 เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี   
งดออกเสียง ไม่มี 
3.4 ขออนุมติักันเงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบ
ลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายไข่มุก หมู่ท่ี 5 ต.เขาขาว  
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง จาํนวนเงิน 519,100 บาท 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายทวิสุวรรณ หมู่ท่ี 4 ต.เขาขาว 
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง จาํนวนเงิน 681,100 บาท 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญปลดั อบต.ปฏิบติัหนา้ท่ีนายก อบต.เขาขาว 
นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม ตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดต้ั้ง 
ปลดั อบต. ปฏิบติัหนา้ท่ี งบประมาณรายจ่ายไวใ้นหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิง 
นายก   สาธารณูปโภค จาํนวน 2 โครงการ คือ 
 
 
 
           /1.โครงการ... 
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1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายไข่มุก หมู่ท่ี 5 งบประมาณ     
     519,100 บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายทวิสุวรรณ หมู่ท่ี 4 งบประมาณ     
     681,100 บาท 
แต่เน่ืองจากคาดวา่ อบต.เขาขาว ไม่สามารถก่อหน้ีผกูพนัและมีความจาํเป็นตอ้งใช ้
จ่ าย เงินโครงการดังก ล่าวนั้ น ต่อไป อีก  และเพื่ อให้ เป็นไปตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษา 
เงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ้ 59 จึงขอ 
อนุมติักนัเงินทั้ง 2 โครงการฯ ต่อสภาทอ้งถ่ิน 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ หากไม่มีขอมติท่ีประชุมฯ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหก้นัเงินฯ  11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน กระผมมีเร่ืองจะปรึกษาในท่ีประชุม ด้วยในขอ้บัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2561 ทุกหมู่บา้นจะไดรั้บงบประมาณทุกหมู่ 
ยกเวน้ของหมู่ท่ี 1 ซ่ึงผมก็ไม่ทราบว่าเกิดจากขอ้ผิดพลาดอะไรอยา่งไร ท่ีพูดไม่ใช่
เป็นความผิดพลาดของเจา้หนา้ท่ี แต่อยากจะขอความเห็นใจจากสมาชิกฯ ทุกท่าน 
หากทางหมู่ท่ี 1 จะมีโครงการเพิ่มเติมในปีน้ีหรือปีต่อไป ขอความกรุณาท่าน   
สมาชิกฯ ทุกท่านไดช่้วยพิจารณาดว้ย เพราะทุกหมู่บา้นจะไดมี้โครงการเท่าเทียม
กนั 

นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม ตามท่ีจงัหวดัตรังไดแ้ต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจาํปี  
ปลดั อบต. 2561 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ในจงัหวดัตรังทั้ง 100 แห่ง บดัน้ีทาง

จงัหวดัไดแ้จง้ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. ประจาํปี 2561 ในส่วนของ 
อบต.เขาขาว ทั้ง 5 ตวัช้ีวดั ผลดงัน้ี 
1. ดา้นบริหารจดัการ คะแนนเตม็ 140  คะแนนท่ีได ้118 คิดเป็นร้อยละ 84.29 
2. ดา้นการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  คะแนนเต็ม  215  คะแนนท่ีได ้

174 คิดเป็นร้อยละ 80.93 
3. ด้านการบริหารงานการเงินและบัญชี คะแนนเต็ม 210  คะแนนท่ีได้ 165     

คิดเป็นร้อยละ 78.57 
4. ด้ าน ก ารบ ริก ารส าธ ารณ ะ  คะแนน เต็ ม   31 0    คะแนน ท่ี ได้  2 73                      

คิดเป็นร้อยละ 88.06 
5. ดา้นธรรมาภิบาล  คะแนนเตม็ 65   คะแนนท่ีได ้50  คิดเป็นร้อยละ 76.92 

รวมคะแนน 5 ด้าน  คะแนนเต็ม  940  คะแนนท่ีได้  780  คิดเป็นร้อยละ 
82.98 

 
           /และตอ้ง... 
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และต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ทุกท่านท่ีได้ให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหากท่านสมาชิกฯ มีเร่ือง
อะไรท่ีจะเสนอแนะ หรือทางหมู่บา้นมีปัญหาความเดือดร้อนอะไรจะให้ช่วยแลว้ 
กใ็หเ้ขา้มาปรึกษาหารือกนัได ้

ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ท่านใดมีเร่ืองท่ีจะปรึกษาหารืออีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอปิดการ
ประชุม และขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี  

เลิกประชุมเวลา  11.30  น.  
 
          

(ลงช่ือ)     วาณิชย ์ แซ่ล่ิม   ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
                (นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม) 
        ปลดั อบต.เขาขาว/ เลขานุการสภาฯ     
  
 

(ลงช่ือ)   อนุสรณ์  คงฤทธ์ิ      ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                         (นายอนุสรณ์  คงฤทธ์ิ) 
                   ประธานสภา ฯ   
 
 
 


